
130. löggjafarþing 2003–2004.
Þskj. 1177 — 777. mál.

Fyrirspurn

til menntamálaráðherra um brottfall nemenda úr framhaldsskólum.

Frá Jónínu Bjartmarz.

1. Hefur ráðherra í hyggju að beita sér fyrir aðgerðum til að draga úr brottfalli nemenda úr
framhaldsskólum?

2. Hefur verið reynt að reikna út kostnað samfélagsins vegna brottfallsins?


